



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 ตุลาคม 2562



สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร</p> <p>-เสนอข่าว นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ในการให้บริการและดูแลประชาชนที่จะมาเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 24 ต.ค. 2562 ว่า กทม.ได้ประสานความร่วมมือกับสภ. กรมแพทย์เหล่าทัพ รพ.มหาวิทยาลัย รพ.เอกชน และมูลนิธิต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลประชาชนตลอดเส้นทางและพื้นที่ใกล้เคียง โดยแบ่งหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์เป็น 6 โซน ดังนี้ โซน 1 รพ.วชิรพยาบาล จุดบริการทางการแพทย์ ได้แก่ วัดราชาธิวาส, มทร.พระนคร, วัดนรนาถสุนทริการาม, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ศูนย์การเรียนรู้ และวัดสามพระยา โซน 2 รพ.นพรัตนฯ จุดบริการทางการแพทย์ ได้แก่ สวนสันติชัยปราการ, ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, ม.ธรรมศาสตร์, แพลต ทบ., ตรงข้ามประตูวิเศษไชยศรี, สนามหลวงฝั่ง ม.ธรรมศาสตร์, สนามหลวงฝั่งศาลฎีกา และลานจอตระลอกกลาง โซน 3 รพ.กลาง จุดบริการทางการแพทย์ ได้แก่ สวนนคราภิรมย์, แยกท่าเตียน และหน้าวังสราญรมย์ โซน 4 รพ.ราชวิถี จุดบริการทางการแพทย์ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 52, สนามฟุตบอล สน.บวรมงคล, วัดคฤหบดี, ลานใต้สะพานพระราม 8, สวนหลวงพระราม 8 และสวนริมน้ำท่าเรือพระปิ่นเกล้า โซน 5 รพ.ศิริราช จุดบริการทางการแพทย์ ได้แก่ รพ.ศิริราช, วัดระฆัง, อนุบาลสุภัทรา, วังหลัง, สวนสุขภาพ และวัดอมรินทร์ โซน 6 รพ.ตากสิน จุดบริการทางการแพทย์ ได้แก่ วัดเครือวัลย์ฯ, วัดกัลยาณมิตร, หอประชุม ทร., ราชนาวิกสภา และวัดวงศมุลิวหาร รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าคอยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ด้วย</p>	
<p>ไทยรัฐ มติชน ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์กระปุก เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ Newtv. ไทยรัฐ มติชน</p> <p>มติชนออนไลน์ thestandard</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. แถลงข่าวร่วมกับ 7 รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย ยืนยันจุดยืนไม่เอาสารพิษทางการเกษตร และคกก.วัตถุอันตรายส่วนหนึ่งจะขอให้ลงมติโดยเปิดเผย ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ ไม่ทำตามมติ รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยที่กำกับพร้อมแสดงสปิริตลาออก ส่วนที่นายเจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ให้ความเห็นว่าตนขาดความรู้เรื่องสารพิษทำให้ถูกหลอกใช้นั้น ตนเป็นฝ่ายบริหาร ไม่ใช่ นักวิชาการ และการตัดสินใจของตนไม่ใช่อารมณ์ส่วนตัว แต่ตัดสินใจในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหาร</p> <p>-เสนอข่าว คกก.วัตถุอันตรายชุดปัจจุบันจะหมดวาระวันที่ 27 ต.ค. และจะมีคกก.ชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน โดยจะลดจำนวนกรรมการจาก 29 หน่วยงาน เหลือ 27 หน่วยงาน 2 หน่วยงานที่ถูกตัดออกได้แก่ ตัวแทนจากกรมการแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ยืนยันการแบน 3 สารเคมีอันตรายมาโดยตลอด ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ.ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า จะหาผู้อยู่เบื้องหลังการตัดชื่อตัวแทนของทั้ง 2 หน่วยงานออก เพราะเสียงของกรรมการฯ จากสธ.หายไป 2 เสียง</p> <p>-เสนอข่าว นายชาติา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้มีผลประโยชน์มานานก่อนที่ครม.ชุดนี้จะเข้ามาทำงาน ถ้าแบน 3 สารนี้ได้ 3 รัฐมนตรีประกอบด้วย รมว.สธ. รมว.เกษตรฯ และรมว.อุตสาหกรรม รวมทั้ง น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ควรลาออก</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>มติชน</p> <p>ข่าวสด</p> <p>ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>-เสนอข่าว นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด ก.เกษตรฯ เปิดเผยว่า วันที่ 22 ต.ค.จะมีการประชุม คกก.วัตถุอันตราย ที่มีปลัด ก.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ก.เกษตรฯ จะส่งมติคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เข้าสู่การพิจารณาของคกก.วัตถุอันตรายในวันประชุมแน่นอน โดยแหล่งข่าวกล่าวว่า น.ส.มนัญญา สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำรายละเอียดเรื่องราวที่จะนำมาใช้ทดแทน เพื่อเสนอต่อรมว. เกษตรฯ จากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุมกรม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ และหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 42 หน่วยงาน ตลอดจนสคร. 12 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด ภายในปี 2563</p> <p>-เสนอข่าว รพ.พุทธชินราชขึ้นป้ายสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารกำจัดศัตรูพืช ที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และ โกลโฟเซต ที่บริเวณหน้ารพ.</p> <p>-เสนอข่าว นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ คณะทำงานด้านพืชสวน เปิดเผยว่า การยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด ไม่กระทบกับชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ 3.9 แสนไร่ เนื่องจากเกษตรกรนิยมใช้การไกลบเพื่อใส่ปุ๋ยมากกว่าการใช้ยาปราบวัชพืช</p> <p>นายสุรรัตน์ มุนินทรวงค์ แกนนำเกษตรกรชาวไร่สับปะรด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ชาวไร่สับปะรดไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิก 3 สารเคมี ขณะที่สวนยางพาราและสวนปาล์มจะได้รับผลกระทบพอสมควร โดยภาพรวมขณะนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้</p> <p>-เสนอข่าว นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องตัดสินใจในระดับนโยบาย เมื่อมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าพบการเจ็บป่วย การตาย จากยาปราบศัตรูพืชนำผิดหัวที่นายภฯ ไม่กล้าตัดสินใจ ปล่อยเวลาในการแก้ไขปัญหานี้มาเนิ่นนานเกินควร</p> <p>-เสนอข่าว ดร.วีระวุฒิ กัตถัญญกุล นายกสมาคมคนไทยธุรกิจการเกษตร กล่าวว่า ข้อมูลที่กล่าวอ้างของกลุ่มที่จะให้แบน 3 สาร เป็นเรื่องที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ หากมีการแบนมองว่าผู้ที่เสียประโยชน์คือเกษตรกร ส่วนผู้ประกอบการไปขายตัวอื่นแทนได้</p> <p>ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นห่วงกระบวนการของทางราชการ อาทิ คกก.วัตถุอันตราย ก.เกษตรฯ กรมวิชาการเกษตร จะถูกแทรกแซง ปกติการแบนสารอันตรายจะมีขั้นตอนในการแบน ผู้ประกอบการและเกษตรกรไม่เคยมีปัญหาและออกมาเรียกร้องแบบนี้ แต่ครั้งนี้เหมือนเป็นการหักดิบให้ยกเลิก กระแสสังคมจึงแรงมาก</p> <p>ด้านนางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กล่าวว่าอยากให้มีการประชุมคกก.วัตถุอันตรายก่อนวันที่ 27 ต.ค. 2562 เพราะหากประชุมหลังจากนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ เกรงว่าจะทำให้การแบน 3 สารเลื่อนออกไปอีก</p>	
<p>มติชน บ้านเมือง</p> <p>ออนไลน์ ผู้จัดการ</p> <p>ออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ออนไลน์ ไอเอ็นเอ็น</p> <p>สำนักข่าวไทย thaigov</p>	<p>รมว.สธ.ตรวจเยี่ยม จ.พัทลุง</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายภฯ และ รมว.สธ. ลงพื้นที่รับฟังผลการดำเนินงานของ รพ.พัทลุง มอบนโยบายและติดตามโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ รพ.พัทลุง และเดินทางไปตรวจเยี่ยมและเปิดศูนย์หัวใจ รพ.ควนขนุน บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดใน จ.พัทลุงและใกล้เคียง เพิ่มการเข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคหัวใจ ลดอัตราการเสียชีวิต ลดความแออัด ลดระยะเวลาารอคอย</p>	-
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>นโยบายรับยาที่ร้านขายยา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณค์ ชาญโงพานิช ผอ.รพ.ชลบุรี เปิดเผยว่า รพ.ชลบุรีทดลองโครงการรับยาใกล้บ้านโดยใช้รูปแบบที่ 1 รพ.จัดยาส่งไปที่ร้านยาให้เภสัชกรประจำร้านยาเป็นผู้จ่ายยาให้ผู้ป่วย ระยะแรกมีร้านยาเข้าร่วมโครงการ 4 ร้าน และมีผู้ป่วยสมัครใจรับยาที่ร้านยา 85 คน เตรียมขยายระยะที่ 2 เพิ่มร้านยาที่เข้าร่วมโครงการเป็น 22 ร้าน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สพสข. เขต 8 เผยว่า รพศ.อุดรธานี คัดกรองคนไข้โรคเรื้อรัง 3 โรคที่มีอาการคงที่ และคนไข้สะดวกในการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน ให้รับยากับร้านยา 5 แห่ง รอบตัวเมืองอุดรธานี</p>	
<p>คมชัดลึกออนไลน์</p>	<p>แจ้งดำเนินคดีบุคลากร รพ.ใน จ.นครศรีธรรมราช</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤติพงษ์ เป้นเอียด อายุ 24 ปี เข้าพบ พ.ต.ท.บุญเรือน ปานหนู สว. (สอบสวน) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ขอเปลี่ยนจากที่แจ้งความไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2562 เป็น</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
	<p>แจ้งความดำเนินคดีกับ ผอ.รพ. แพทย์ พยาบาลหัวหน้าตึก และพยาบาลที่เข้าเวรเข้าวันที่ 28 พ.ค. 2562 กรณีรพ.ของรัฐแห่งหนึ่ง ใน จ.นครศรีธรรมราช ปลอมให้มารดาเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ เนื่องจากออกซิเจนหมดและเจ้าหน้าที่ไม่ยอมเปลี่ยนถังออกซิเจน เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 โดยแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตเนื่องจากพยาธิสภาพของโรคมะเร็ง พนักงานสอบสวนได้สอบสวนปากคำผู้เสียหาย เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานก่อนออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป หลังจากนั้น นายกฤติพงศ์ได้เดินทางไปยังศูนย์ข่าวนคร 24 ชม. สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช เพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรม และจะปรึกษาทนายความยื่นฟ้องส่วนตัวทั้งอาญาและแพ่ง รวมทั้งร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อรมว.สธ. และนายกฯ ด้วย</p>	
<p>มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 7 ต.ค. 2562 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม 98,741 ราย เสียชีวิต 106 ราย กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด ร้อยละ 24.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อุบลราชธานี เชียงราย จันทบุรี ระยอง และ นครราชสีมา การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคที่มียุ่งลายเป็นพาหะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับเป็นช่วงที่ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกกำลังกาย ทอดกฐิน จึงควรเตรียมตัวเพื่อป้องกันยุงกัดระหว่างทำกิจกรรม</p>	
<p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวภายหลังเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายสากลปี 2562 ในประเด็น : วาระสุดท้ายของชีวิตสิทธิที่เลือกได้ ว่า ไทยได้จัดให้มีบริการดูแลแบบประคับประคองภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งด้านยาและอุปกรณ์การแพทย์ วางแผนการดูแลล่วงหน้าร่วมกันระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว ทีมผู้ให้การรักษา โดยผู้ป่วยสามารถทำหนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธรับบริการสาธารณสุขเพื่อยื้อความตายในวาระสุดท้าย ลดความทุกข์ทรมาน และทีมผู้ให้การรักษาต้องสร้างความมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามเจตนาเมื่อผู้ป่วยอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิต จึงต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองและระยะท้าย ซึ่งตามมติองค์การอนามัยโลกในปี 2557 กำหนดเป็นบริการสุขภาพที่ให้ความสำคัญ และมีการติดตามการดำเนินงาน</p>	
<p>ข่าวสด</p>	<p>อาการหน้าเบี้ยวครึ่งซีก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อาการปากเบี้ยวหรือหน้าเบี้ยวครึ่งซีก (Bell's palsy) คือภาวะที่กล้ามเนื้อใบหน้าข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง หรือเกิดอัมพาตชั่วคราว สาเหตุจากการอักเสบของเส้นประสาทบนใบหน้า ส่งผลให้หน้าเบี้ยวครึ่งซีก และมักจะเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง โดยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปากเบี้ยว เช่น หญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้ที่อายุครรภ์มาก หรือหลังคลอดภายใน 1 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ป่วยเป็นไข้หวัด</p> <p>พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิ์ศักดิ์ รองผอ.ด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณใบหน้าครึ่งซีก ทำให้หน้าเบี้ยว หลับตาไม่สนิท ปากเบี้ยว มีน้ำลายไหลที่มุมปาก และอาจพูดไม่ชัด การรับรสที่ลิ้นผิดปกติ ปวดศีรษะ หูได้ยินเสียงดังขึ้นข้างเดียว ตีมน้ำลายปาก ทั้งนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุการอักเสบของเส้นประสาท แต่อาจมาจากการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดภาวะปากเบี้ยว เช่น โรคงูสวัด เป็นต้น ผู้ป่วยควรพบแพทย์เมื่อมีอาการเพื่อรับรักษา</p>	
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สมุนไพรลดข้อเข่าอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำสมุนไพรที่ช่วยลดการอักเสบ ชะลอการเสื่อมของข้อเข่า คือ ยาจากสารสกัดขมิ้นชัน ซึ่งมีสารเคอร์คูมินอยด์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบเหมือนยาไดโคลฟีแนค และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ จึงเป็นทางเลือกที่ดีในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม นอกจากนี้ ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นอาหารที่ช่วยบำรุงข้อและกระดูก เช่น ธัญพืช ผักใบเขียว ผักตระกูลกระถ่ำ นม ปลาเล็กปลาน้อย และออกกำลังกายเป็นประจำ สำหรับผู้มีน้ำหนักเกิน ควรออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำ ปั่นจักรยานอากาศ หรือการบริหารแบบฤๅษีดัดตน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับข้อเข่า</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เดลินิวส์	<p>วัคซีนหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม พร้อมด้วย ดร.ศิริลักษณ์ ใจช่วง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการติดตามการศึกษาวินิจฉัยทางคลินิกของ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลชนิดเชื้อตาย 3 สายพันธุ์ ร่วมกันติดตามความก้าวหน้าการประเมินความปลอดภัย ภายหลังจากอาสาสมัครร้อยละ 10 ได้รับวัคซีนครบ 7 วัน ตามที่องค์การเภสัชกรรม ได้ให้ทุนสนับสนุนรพ.นครพนมดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การทดสอบทางคลินิก ระยะ 3 แบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุมปกปิดสองทาง 3 กลุ่ม เพื่อประเมินประสิทธิผลทางคลินิก ความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และความปลอดภัยของวัคซีนชนิดเชื้อตายสามสายพันธุ์ ในผู้ที่มีสุขภาพดี อายุ 18-64 ปี ใน จ.นครพนม</p>	
ไทยรัฐ	<p>ก๊วคนละก๊าว" ครั้งที่ 2</p> <p>-เสนอข่าว นายโชติณรินทร์ เกิดสม รอง ผวจ.พังงา จัดประชุมคณะกรรมการวิงการกุศล "ก๊วคนละก๊าว" จ.พังงา เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางวิ่งในพื้นที่ จ.พังงา โดยคณะนักวิ่ง นำโดยตูนบอดี้ส์แลม เริ่มวิ่งออกจาก จ.ตรัง วันที่ 24 ต.ค. ผ่าน จ.กระบี่ ถึง จ.พังงา วันที่ 25 ต.ค. แวะพัก ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 54 อ.ทับปุด เข้าสู่ศาลากลาง จ.พังงา ประมาณ 19.30 น. มีกิจกรรมให้ความรู้และสาธิตการ CPR วันที่ 26 ต.ค. 05.00 น. ออกจากสะพานศุภชัยราชการ จ.พังงา เข้าจุดถ้ำรถลอดในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา มีกิจกรรมรับบริจาคเงินสมทบทุน จากนั้นไปยังที่ว่าการ อ.ตะกั่วทุ่ง นพรัตน์ซีฟู้ด กะไหล ร.ร.วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 ต.หล่อยุง ปีมะ ปตท.มาเยการโคกกลอย และเข้าสู่ประตูเมือง จ.ภูเก็ต กิจกรรมวิงการกุศลครั้งนี้ เพื่อหาทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนนำไปมอบให้กับ 7 รพ.ในภาคใต้ ได้แก่ รพ.ตรัง รพ.กระบี่ รพ.พังงา รพ.ตะกั่วป่า รพ.วชิระภูเก็ต รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช และ รพ.สายบุรี</p>	
ไทยรัฐ	<p>พยาบาลชวนวิ่ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์ น.ส.ศศิธร ชำนาญผล นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นักแสดงร่วมแถลงข่าวกิจกรรม "NURSES RUN FOR HEALTH 2019 พยาบาล ชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ" วันที่ 27 ต.ค.นี้ ที่มรภ.อุบลราชธานี เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือพยาบาลที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานและประสบอุบัติเหตุทางธรรมชาติทั่วประเทศ พร้อมทั้งรณรงค์การสร้างสุขภาพที่ดี สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ค่าสมัครคนละ 500 บาท</p>	